

ลของพระบาท ด้วยมีพระบรมราชโองการดำรัส  
 เหนือเกล้าฯ ให้กรมโยธาสร้างสะพานข้ามคลอง  
 คูข้างวัดเทพศิรินทราวาศในถนนกรุงเกษมที่นี้ ซึ่ง  
 ได้ฝ่าฝืนของพระบาททรง พระศรัทธา บริจาคเงินทูล  
 เกด้าฯ ถวาย ขอพระบรมราชานุญาตให้ ให้  
 ด้สร้างสะพาน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่มหา  
 ชนผู้จะเดินไปมา อุทิศส่วนพระราชกุศลถวายแด่  
 กรมสมเด็จพระเทพศิรินทราวาศ พระบาทสมเด็จพระ  
 พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำริเห็นว่า สะพานตำบลนี้  
 เป็นที่สมควรและตั้งอยู่ในที่ใกล้แห่งวัดเทพศิรินทรา  
 วาศเป็นที่เลื่อมพระศรัทธา จึงทรงพระกรุณาโปรด  
 เกด้าฯ ให้กรมโยธาทำแบบและก่อสร้างสะพานนี้  
 โดยกว้างขวาง ถนน ๕ วา ๑ คอก ยาวตามถนน  
 ๓ วา ๑ คอก สูงแต่พื้นคลองถึงหลังพนัก ๒ วา ๑  
 คอก ใช้อันเหล็กและรอยดเหล็กโดยมีผนัง  
 แข็งแรง เริ่มลงมือทำเมื่อณวันที่ ๑๓ เดือนมีนาคม  
 ศก ๑๒๓ เป็นอันสำเร็จลงในวันนี้ รวมวันระหว่าง  
 ทำการ ๕๖ วัน ได้ ใช้จ่ายค่าแรงค่าสิ่งของทั้ง  
 ด้เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๑๔ บาท ๕๐ อัฐ เวลานั้นเป็น  
 กำหนดซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิด  
 สะพานนี้ให้มหาชนผู้โดยเดินไปมา และพระราช  
 ทานนามว่า “ สะพานสุทธาทิพย์ ” เพื่อเป็นพระ  
 เกียรติคุณแห่งพระศรัทธาที่ได้ ทรงสร้างพระกุศลอัน  
 นี้สืบไป กรมโยธาได้จัดการทั้งปวงพร้อมเสร็จ  
 ที่จะได้รับฯ สั่งให้เปิดนามซึ่งคุณนามสะพานฉบับนี้  
 เพื่อเป็นเครื่องหมายอันได้ประทานนามตามพระบรม  
 ราชานุญาต และจะได้ทรงอนุโมทนาในพระกุศล

ธารณะประโยชน์อันทรงบำเพ็ญสำเร็จในกาล บัดนี้  
 ควรมีควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้าฯ ข

พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง

วันที่ ๓๐ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช  
 ดำเนินโดย รถม้า พระที่นั่งแก้วสดุดีสัต มาประทับ  
 ณพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
 พระราชทานสัญญาบัตรขุนนางแก่ข้าราชการ คือ  
 ให้นายดิษ เป็นขุนสรศาสตร์นิพัช มีตำแหน่ง  
 ราชการในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐

วันที่ ๕ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔

ให้หลวงสรวรคบุรานุรักษ์ เป็นพระวิเชียรปรา  
 การ ผู้ว่าราชการเมืองกำแพงเพชร ถ้อยศักดิ์นา ๕๐๐๐  
 ให้ขุนกิจวิจารณ์ เนติบัณฑิตยศชั้นที่ ๒ เป็น  
 หลวงการีตุลาการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวง  
 ยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

ให้นายอานวย บุตรีพระยามหาเทพ เป็น  
 หลวงสุนทรานุกฤตกิจ มีตำแหน่งราชการในกระ  
 ทรองยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

ให้นายเหมือน บุตรีพระยาศรีธรรมมาชิราช  
 เป็นหลวงประมาณมุนุธรรม มีตำแหน่งราชการ  
 ในกระทรวงยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

ให้นายถม บุตรีพระยาธรรมศาสตร์ เป็นหลวง  
 ประสงค์ดำรงการ มีตำแหน่งราชการในกระทรวง  
 ยุติธรรม ถ้อยศักดิ์นา ๖๐๐

ให้หลวงสิทธิพิชโย เป็นขุนพฤกษการประ  
 สัตถ์ มีตำแหน่งราชการในสวนดุสิต ถ้อยศักดิ์  
 นา ๕๐๐ ข